



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ม.๓ ถนนภักดีฤทธิ์ อ.เชียรใหญ่ ๘๐๑๔๐

ที่ นศ. ๐๖๓๓(๑)/๑๐๑

ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอำเภอเชียรใหญ่

เรียน นายอำเภอเชียรใหญ่

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เพราะขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งขาดทักษะในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อำเภอเชียรใหญ่ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นสาขาของโครงการ ได้ดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE และในปี ๒๕๖๖ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานต้นแบบระดับประเทศ เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ โดยมีกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE กลุ่มเป้าหมายคือสมาชิก TO BE NUMBER ONE อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน ๑,๐๐๐ คน จัดกิจกรรมใน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ การจัดกิจกรรมตามโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักของ TO BE NUMBER ONE (ตามเอกสารโครงการ) โดยใช้งบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ในการดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายสมวงศ์ แก้วเกต)
สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

(นายณรงค์ บัวแก้ว)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(นายกิตติพงษ์ รongเดช)
นายอำเภอเชียรใหญ่

โครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่
เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการและเหตุผล

"ยาเสพติด" เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะปัญหาเสพติดที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ "เฮโรอีน" เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น "ยาบ้า" หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศ จากข้อมูลการสำรวจพบว่า มีเยาวชนจำนวนกว่า 6 แสนคน หลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาดของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตามทัณฑสถานทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือ ประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2021 พบผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ.2562 ทั่วโลกใช้สารเสพติด 275 ล้านคน (ร้อยละ 5.5 ประชากรทั่วโลก) โดยอยู่ในช่วงอายุ 15 - 64 ปี จำนวน 269 ล้านคน (ร้อยละ 5.4 ของประชากรทั่วโลก) ยาเสพติดมีผู้ใช้มากที่สุดคือ กัญชา ประมาณ 200 ล้านคน รองลงมาคือแอมเฟตามีน 27 ล้านคน โไอซ์ 20 ล้านคน และโคเคน 20 ล้านคน (รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี 2564, ป.ป.ส.)

ทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เพราะมีจำนวนถึง 21 ล้านคน และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่าโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน และปัจจุบันมุ่งเป้าหมายไปยังผู้ปกครองและครอบครัวในชุมชน โดยใช้กลวิธีสร้างกระแสการแสดงผลอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน จัดระบบการบำบัดรักษารองรับภายใต้โครงการ "ใครติดยา ยกมือขึ้น" ทั้งนี้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและป้องกันการกลับมาเสพติดตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิต เพื่อให้เกิดค่านิยมการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 กำหนดแนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ตามแผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด มุ่งก่อให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย สามารถบริหารจัดการจนสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงให้มีอิทธิพลเหนี่ยวนำประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าไปสู่วงจรรยาเสพติด โดยพื้นที่ปลอดภัยเป็นแผนการแก้ปัญหาเสพติดในเชิงพื้นที่ (Area) ได้มีการกำหนดแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ให้บรรลุเป้าหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีกรอบคิดการแก้ปัญหา มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด แหล่งมั่วสุ่ม และสถานบริการ และสร้าง "พื้นที่ปลอดภัย" หมายถึง พื้นที่ (ตำบล) มีการบริหารจัดการให้ทุกภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษา

สถานประกอบการ หมู่บ้านชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางของ ชมรม TO BE NUMBER ONE มี 3 ยุทธศาสตร์หลักคือ (1)การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2)การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน (3)การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่ เป็นไปตามพระราชดำรัสของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 – 2565 เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้จัดทำโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยขอสนับสนุนงบประมาณเงินบำรุงในการดำเนินงานตามโครงการผลที่คาดว่าจะเกิดตามโครงการคือ ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ สมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้าน และกลุ่มเป้าหมายที่อยู่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัด และเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนทุกครอบครัว ทุกตำบลให้ดีขึ้นกว่าเดิม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อรณรงค์และสร้างกระแสการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
- 2.เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านและประชาชนทุกคน
- 3.เพื่อรณรงค์การออกกำลังกาย
- 4.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1.สมาชิก TO BE NUMBER ONE อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน

ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่

- 1.ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 20 มีนาคม 2566
- 2.สถานที่ดำเนินงาน สนามหน้า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

วิธีการดำเนินงาน

- 1.เขียนโครงการรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่
- 2.ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการ
- 3.จัดกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอเชียรใหญ่ ครั้งที่1/2566

งบประมาณ

งบประมาณเงินบำรุงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 35,000 บาท
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ เวที โต๊ะ เต้นส์ เก้าอี้ เป็นเงิน 35,000 บาท
หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

การประเมินผล

- 1.ทุกชมรม TO BE NUMBER ONE ของแต่ละหมู่บ้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หลักและผ่านตามเกณฑ์ทุกแห่ง ร้อยละ 100
- 2.ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกหมู่บ้าน และคิดเป็นภาพรวมอำเภอเชียรใหญ่ ครอบคลุมร้อยละ 90

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ สมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เพิ่มขึ้นทุกหมู่บ้าน และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบครัวปลอดภัยจากยาเสพติด
- 2.กลุ่มเป้าหมายที่ยุ่งเกี่ยวกับปัญหาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัด
- 3.ประชาชนทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการแก้ปัญหาทุกมิติ
- 4.มีกระบวนการสร้างกระแสนิยมและปลูกจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- 5.เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนในการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด
- 6.เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับผู้ที่มีปัญหาเสพติด และให้โอกาสในการพัฒนาดตนเองและเป็นคนดีของสังคมโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด

ผู้เขียนโครงการ



(นางสาวจินดา จันทน์พิทักษ์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายสมวงศ์ แก้วเกตุ)

สาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายกิตติพงษ์ รongเดช)

นายอำเภอ เชียรใหญ่